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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 5/2564 
วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. รศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายก 
๓. ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ปฏิคม 
๔. นางดาวดล จันทรประทิน นายทะเบียน 
๕. ผศ.กฤษณพงค ์ สังขวาสี กรรมการ 
๖. นายกิตติธร    อุดมศรี กรรมการ 

๗. นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา กรรมการ 
๘.  ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
๙.  นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
๑๐.  นายวิรัช    ขวัญชื่น กรรมการ 
๑๑.  นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา กรรมการ 
๑๒.  นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ กรรมการ 
๑๓.  นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๑๔.  นายสมชาย    สุขพรสวรรค์ กรรมการ 

๑๕.  นางสาวบุสรินทร์    คูนิอาจ กรรมการและเหรัญญิก 
๑๖.  ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางทัศนีย์ ด าด้วง ประชาสัมพันธ์ 
2. นายกัมพล    บุญสนิท กรรมการ 

3. นายชาญชัย    ประทีปเกาะ กรรมการ 

4. นางสาวนราวดี    บัวขวัญ กรรมการ 

5. นายประสงค์    พีรธรากุล กรรมการ 

6. นายธีรพันธ์    จันทรัตน์ กรรมการ 

7. นางพัชรี    ทิพย์ประชา กรรมการ 

8. นายไพรัช    ดวงจินดา กรรมการ 

9. นายภูกิจ    สุนทรวิจิตร กรรมการ 

10. วา่ที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 



 
 

11. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 

12. นายสมชาย    พิจิตบรรจง กรรมการ 

13. นายสุธร    ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

14. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ กรรมการ 

15. นายอนันต์    มานะการ กรรมการ 

 
ผู้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวอัมพิกา        ทองค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ           

ผศ.นงเยาว์ อินทสโร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2564 นี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 
2564   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
3.1 ติดตามความคืบหน้าที่ท าการสมาคมศิษย์เก่าฯ 

  ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2564 ผู้รับเหมาได้มีการ
แจ้งราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคาสุทธิ (รวม VAT) อยู่ที่ 12,766,039.07 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
หกพันสามสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) และในปัจจุบันทางผู้รับเหมาได้มีการเข้าพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างต่อจากช่วงที่
หยุดไปก่อนหน้า โดยปัจจุบันงานก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ผูกเหล็กโครงสร้างหลังคา (เอกสารหมายเลข 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบราคาสุทธิในการก่อสร้างที่ท าการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยนายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ แจ้งว่าตามที่ได้รับราคาสุทธิมานั้น ทางผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
แจ้งว่าไม่สามารถปรับรูปแบบให้เล็กลงเพ่ือลดราคาค่าก่อสร้างได้อีกแล้ว ดังนั้น จึงอนุมัติการก่อสร้างตามรูปแบบที่ได้
น าเสนอไปก่อนหน้านี้ โดยในการก่อสร้างอาจจะต้องด าเนินการก่อสร้างบางส่วนงานที่ส าคัญและสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้ตามวงเงินคงเหลือที่สมาคมศิษย์เก่าฯ มีอยู่ในปัจจุบัน 
 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ แจ้งว่า ได้มีการพูดคุยกับนายประมวล พัฒน์ทอง และนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม 
โดยเบื้องต้น ทางนายประมวล พัฒน์ทอง เสนอให้มีการจัดแบ่งราคาค่าวัสดุก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส่วน
งานต่าง ๆ เป็นหน่วยย่อย ๆ เพ่ือใช้ในการขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ งที่ประชุม
เห็นชอบด้วยตามวิธีการที่เสนอข้างต้น 

  3.2 การด าเนินงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” 
           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2564 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า-2019 (COVID-19) ในปัจจุบันในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลายังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จึงขอเลื่อนวันจัดงานสงขลามาราธอน 2021 ออกไปอีกครั้ง โดยจาก
ก าหนดการเดิมคือวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เลื่อนเป็นวันอาทิตยท์ี่ 26 ธันวาคม 2564   
 โดยให้มีการจัดส่งของที่ระลึกให้แก่นักวิ่งเพ่ือเป็นการบรรเทาความความรู้สึกเนื่องจากมีการ
เลื่อนจัดงานอีกครั้ง และให้มีการเปิดการวิ่งแบบ Virtual Run เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักวิ่งบางส่วนอีกด้วย โดยหาก
นักวิ่งที่ตัดสินใจลงวิ่งแบบ Virtual Run ทางทีมงานสามารถจัดส่งเสื้อวิ่งให้แก่นักวิ่งก่อน เมื่อได้ผลการวิ่งแล้วจึงจัดส่ง
ของที่ระลึกและเหรียญรางวัลให้อีกครั้ง ทางเลือกนี้ยังสามารถลดความแออัดในการจัดงานวิ่งในวันที่ 26 ธันวาคม 
2564 ได้อีกด้วย 
    และเมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 ทางทีมออแกไนเซอร์และเจ้าหน้าที่จากสมาคมกรีฑา
แห่งประเทศไทย ได้เดินทางลงมาส ารวจและตรวจวัดระยะทางท้ัง 3 ระยะ ตามท่ีผู้จัดงานได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว  
 

 

 



 
 

 

มติที่ประชุม นายสถิตย์ สุวรรชนะ แจ้งว่าการส ารวจเส้นทางการวิ่ง และการจัดส่งเสื้อให้แก่นักวิ่ง ได้จัดการ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้มีการน าเสนอมาตรการคัดกรองนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงาน และแผนการปล่อยตัว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 

  โดยรายละเอียดข้างต้น เป็นข้อมูลที่จะน าไปเสนอแก่ทางจังวัดสงขลาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเพ่ืออนุมัติ
การจัดงานตามแผนที่วางไว้ โดยจะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางจังหวัดสงขลาก่อนวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อทางออแกไนเซอร์จะได้ด าเนินการจัดเตรียมงานได้ทันตามก าหนดการ 
 และท้ังนี้ นายสถิตย์ สุวรรณชนะ ยังได้น าเสนอในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ทางสมาคมศิษย์เกาฯ ได้ท าการ
ส ารอจ่ายไปก่อนแล้วโดย มีรายละเอียดดังนี้ 



 
 

 

 และในส่วนของเงินสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจ านวน สี่ล้านบาทถ้วนนั้น 
นายสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้งว่าได้มีการด าเนินการสรุปรายการขอเบิกจ่ายให้แก่ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกเงินส่วนมาใช้ได้จนกว่าจะมีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และถ้า
หากไม่สามารถจัดงานได้ตามก าหนดการที่วางไว้ เงินสนับสนุนในส่วนนี้ก็จะไม่สามารถขอรับได้ตามข้อปฏิบัติของทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เสนอให้มีการนัดประชุมเพ่ือพูดคุยกันอีกครั้งในช่วง
กลางเดือนตุลาคมนี้ เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกับทางตัวแทนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา และให้แต่ละฝ่ายได้พูดคุยเพ่ือจัดเตรียมงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอ
ดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ bill payment 

ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2564 ดังนี้

 



 
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

4.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 
   รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 ดังนี้ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รายรับ – รายจ่าย 

ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 – 25 กันยายน 2564 
             
ยกมา 

  
        3,615,631.85  

รายรับ 
   

 
ค่าสมัครสมาชิก - นักศึกษาใหม่ (66 x 200)          13,200.00  

 
 

ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน (557 x 200)        111,400.00  
 

 
เงินเยียวยาประกันสังคม            6,000.00  

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,328.14 
 

 
ขายของที่ระลึก - เสื้อว่ิง 600.00 

 
 

ค่าสมัครงานสงขลามาราธอน 2021 8,154.94            143,683.08  

รายจ่าย 
  

 
ค่าโทรศัพท์ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564            1,602.00  

 
 

ค่าจดทะเบยีนจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2564               205.00  
 

 
ค่าส่งไปรษณีย ์               440.00  

 
 

หัก ณ ท่ีจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 432.81 
 

 
ทุนการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 (8 ทุน * 15,000 บาท)        120,000.00  

 
 งานสงขลามาราธอน งวดที่ 2.3/3 + 3.1/3 + 3.2/3     1,412,400.00   
 ค่าพวงหรีด + สวดอภิธรรม นายนพ ศิงฆานันท์            3,000.00   
 

เงินเดือนและเงินประกันสังคม เดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2564          92,250.00  1,630,329.81  

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 25 กันยายน 2564 
 

        
2,128,985.12  

 
(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพนัเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสองสตางค์) 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรค่าสมัครสมาชิกให้แก่คณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

           ตามวาระการประชุมข้อที่ 4.1 เรื่อง รายงานจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่สมัครสมาชิกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ bill payment ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2564   

ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้แก่คณะ/วิทยาลัย ตามนโยบาย
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหารของ



 
 

มหาวิทยาลัยฯ และครอบคลุมกิจกรรมของทุกคณะ โดยมีรายละเอียดยอดเงินจัดสรรค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย54 ดังนี้ 

ยอดเงินจัดสรรค่าสมคัรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

วิทยาเขต คณะ 
 จ านวนเงิน  

 จัดสรร 30 %  

สงขลา 

คณะศิลปศาสตร์       22,440.00  

คณะวิศวกรรมศาสตร์       39,360.00  

คณะบริหารธุรกิจ       55,320.00  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         9,660.00  

คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี       11,520.00  

รัตภูมิ วิทยาลัยรัตภูมิ         1,800.00  

ไสใหญ ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         6,840.00  

คณะเกษตรศาสตร์         5,700.00  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ       22,740.00  

ทุ่งใหญ่ 

คณะเกษตรศาสตร์            780.00  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            240.00  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร          2,880.00  

คณะสัตวแพทยศาสตร์         2,340.00  

ขนอม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรมและการจัดการ         1,620.00  

ตรัง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง         3,540.00  

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว         5,700.00  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี         4,320.00  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรร 5%     32,800.00  

รวมจ านวนเงินที่ต้องจัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น   229,600.00  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติเงินจัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ ตามรายการข้างต้น โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดสรรให้เรียบร้อยในล าดับถัดไป 

 

 



 
 

 5.2 พิจารณาการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                  ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการออกแบบตัวอักษรสัญลักษณ์ขึ้นมา
ใหม่ เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการน าไปใช้งานมากยิ่งขึ้น  

         ทั้งนี้ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาการปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมตราสัญลักษณ์ทางสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยอ้างอิงจากตักอักษรสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

แบบทางการ 

 

 

 

 

 

แบบไม่เป็นทางการ (ตัวอักษรสัญลักษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 
 



 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในการเพ่ิมเติมตัวอักษรสัญลักษณ์ โดยเสนอให้ใช้ทั้ง 2 ภาษา เพ่ือความสวยงาน
และเหมาะสมกับงานที่จะน าไปใช้ เช่น การน าไปใช้ในการจัดท าของที่ระลึกเพ่ือจ าหน่ายในอนาคต เป็นต้น และทั้งนี้
นางดาวดล จันทรประทิน เสนอให้ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ท าหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุญาตน าตัวอักษร
สัญลักษณข์องทางมหาวิทยาลัยฯ มาดัดแปลงเพ่ิมเติมข้อความให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯได้มี
ข้อก าหนดไว้ โดยที่ประชุมเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้ นางดาวดล จันทรประทิน และฝ่าย
เลขานุการ ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรสัญลักษณ์ให้ดูสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

5.3 พิจารณาหาแนวทางในการหารายได้เพ่ิมเติมให้แก่สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (เอกสารหมายเลข 3)  

มติที่ประชุม นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ แจ้งว่า เนื่องจากรายได้หลักจากการรับสมัครสมาชิกของนักศึกษาไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในอนาคต จึงเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดหา
รายได้เพ่ิมเติมให้แก่สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 โดยสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้งว่าได้มีการพูดคุยกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานที่ปรึกษาสมาคม
ศิษย์เก่าฯ ว่าอาจจะให้มีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจจะเป็นการขอรับบริจาคจากศิษย์เก่าใน
แต่ละรุ่นที่สามารถขอรับบริจาคได้  
 และนายวิรัช ขวัญชื่น เสนอให้มีการจัดท าของที่ระลึกออกจ าหน่าย แทนการขอรับบริจาคโดยตรง 
โดยให้ก าหนดราคาสินค้าแพงกว่าราคาจ าหน่ายทั่วไปเล็กน้อย ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของนายวิรัช 
ขวัญชื่น และได้มอบหมายให้นางดาวดล จันทรประทิน และฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการจัดหาและรวบรวมข้อมูลรายการ
ของที่ระลึกที่จะจัดท าเพ่ือจัดจ าหน่ายตามมติที่ประชุม และน าเสนอในที่ประชุมในครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -  
เลิกประชุมเวลา  11.00 น.                   
 
                          
                                            

(นางสาวอัมพิกา ทองค า) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


